

อบรม/ประชุม/สัมมนา	สรุปผลการดำเนินงาน
<p>๑. การอบรมหลักสูตร Financial Investigation Course ๒๐๑๕ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘</p>	<p>สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองข่าวกรองทางการเงิน จำนวน ๑ ราย และกองคดี ๓ จำนวน ๑ ราย เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Financial Investigation Course ๒๐๑๕ ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลด้านการแลกเปลี่ยนข่าวกรองทางการเงิน และการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน</p>
<p>๒. การฝึกอบรม Training Course on Recovery of Illicit Proceeds and Fugitives Overseas for ASEAN Police Officers ณ เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘</p>	<p>ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว เพื่อเสริมสร้าง มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ปปง. และ MPS ของจีนรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอาเซียน</p>
<p>๓. การประชุม The ๒๐๑๕ Taiwan International Symposium on National Security and Transnational Crime สัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง อาชญากรรมข้ามชาติ ในการสัมมนาเกี่ยวกับ ปัญหาอาชญากรรมระหว่างประเทศ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน ระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)</p>	<p>สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากกองความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน ๑ ราย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าว เพื่อการ วางแนวทางการทำงานตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทาง การสืบสวนสอบสวน โดยมีผู้แทนจากประเทศไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย และออสเตรเลีย เข้าร่วมการประชุม</p>
<p>๔. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Implementing the Revised International AML/CFT Standards ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ IMF Singapore Regional Training Institute (STI) ประเทศสิงคโปร์</p>	<p>สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองกำกับและตรวจสอบ จำนวน ๑ ราย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของ เจ้าหน้าที่กลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยเฉพาะการนำไปใช้พัฒนา ดำเนินการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการกำกับดูแลการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีประสิทธิผล</p>
<p>๕. การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนิน มาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส</p>	<p>เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานดังกล่าว เพื่อเตรียม ความพร้อมรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อีกทั้งมีพันธกิจในการ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ของประเทศ</p>

<p>๖.การประชุมระดับอนุภูมิภาค เรื่องการ สอบสวนการกระทำผิดกฎหมายข้ามชายใน อุตสาหกรรมประมง ครั้งที่ ๒ ณ เมืองบาห์ลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘</p>	<p>สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่ง เจ้าหน้าที่ กองคดี ๓ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อหารือคดีค้า มนุษย์ที่เบนจินา หมู่เกาะโมลุก ประเทศอินโดนีเซีย ในเรื่องความ คืบหน้าของคดี แผนการในอนาคต ความสนับสนุนและความร่วมมือ ในระหว่างประเทศที่เข้าร่วม</p>
<p>๗.การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การ ปราบปรามคอร์รัปชัน : เทคนิคการสืบสวน สอบสวนและการดำเนินคดี” โดย MR. Peter Ainsworth ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมคอนราต กรุงเทพฯ</p>	<p>สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ กองคดี ๑ จำนวน ๓ ราย, กองคดี ๒ จำนวน ๒ ราย, กองคดี ๓ จำนวน ๒ ราย และกองข่าวกรองทาง การเงิน จำนวน ๒ ราย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เนื่องจาก จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนคดีการคอร์รัปชัน</p>
<p>๘.การอบรม Working Together to Combat Corruption and Money Laundering in High Risk Sectors ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์</p>	<p>สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จาก กองกำกับและตรวจสอบ จำนวน ๑ ราย, กองคดี ๑ จำนวน ๑ ราย, กองคดี ๒ จำนวน ๑ ราย และกอง คดี ๔ จำนวน ๑ ราย เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว เพื่อเสริมสร้าง ความเข้าใจและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการฟอกเงิน และแนวปฏิบัติที่ดีในการปราบปรามการทุจริต ซึ่งเน้นกลุ่มที่มี ความเสี่ยงสูงได้แก่บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ธุรกิจและ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและองค์กรที่ไม่แสวงผล กำไร</p>